

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕

## สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ปัจจุบันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดเผยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น อันเป็นการกระทำผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอมอบหมาย ดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีทุกท่านกำชับหน่วยงานในความรับผิดชอบให้ระมัดระวังการเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่อย่างรัดกุมและมีความปลอดภัย โดยให้จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้สามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สาธารณชนหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางและกลไกในการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การโจรกรรมข้อมูล และช่องทางในการโจรกรรม ให้เกิดความเหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ และครบถ้วนทุกมิติ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ สัปดาห์ ด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (ศุภินี), ๑๕๓๒ (อรณิชา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๕๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป